

## ทำให้จิตใจของลูกมั่นคง และใช้พลังสมาธิของลูกเพื่อสัมผัสกับสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้า

วันนี้ ผู้เป็นนายแห่งสมบัติที่มีค่าทั้งหมดกำลังมองดูลูกๆของท่านในทุกหนแห่งที่เต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมด ท่านได้ทำให้ลูกแต่ละคนเป็นนายแห่งสมบัติที่มีค่าทั้งหมด ลูกได้รับสมบัติที่มีค่ามากมายเช่นนั้นที่ไม่มีใครสามารถให้ลูกได้ ดังนั้น ลูกแต่ละคนได้สัมผัสว่าตนเองเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดหรือไม่? สมบัติที่มีค่าที่สูงส่งที่สุดคือสมบัติที่มีค่าแห่งความรู้ สมบัติที่มีค่าแห่งพลัง สมบัติที่มีค่าแห่งคุณธรรม และพร้อมทั้งสิ่งเหล่านี้ ลูกยังมีสมบัติที่มีค่าแห่งพรจากพ่อ และจากครอบครัวบรรพบุรุษทั้งหมดด้วยเช่นกัน ดังนั้น จงตรวจสอบดูว่า: ฉันได้รับสมบัติที่มีค่าทั้งหมดเหล่านี้หรือไม่? สิ่งซึ่งบอกของดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดคือ ผู้อื่นจะสัมผัสถึงความสุขจากดวงตา ใบหน้า และพฤติกรรมของดวงวิญญาณนั้นเช่นกัน ดวงวิญญาณใดก็ตามที่เข้ามามีการติดต่อสัมพันธ์กับดวงวิญญาณเช่นนั้น จะสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณนั้นปรากฏให้เห็นเป็นทางจิตวิญญาณและแตกต่างไปจากดวงวิญญาณอื่นด้วยความสุขทางจิตของพวกเขา เมื่อเห็นความสุขของลูก ดวงวิญญาณอื่นๆก็จะสัมผัสถึงความสุขในช่วงเวลาสั้นๆเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ทุกคนต่างก็ชื่นชอบและรู้สึกว่าคุณดีของลูกดวงวิญญาณบรรพบุรุษนั้นน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก ที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความสะดวก ความเรียบง่าย และความบริสุทธิ์ผ่านชุดนั้น พวกเขาสามารถบอกได้จากระยะไกลว่าคนนั้นคือบรรพบุรุษมากุมารหรือกุมารี ในทำนองเดียวกัน ปรากฏของความสุขและความซาบซึ้งของการมีโชคนั้นปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในพฤติกรรมและใบหน้าของลูกดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ทุกวันนี้ดวงวิญญาณทั้งหมดไม่มีความสุขอย่างมาก ดวงวิญญาณเหล่านั้นเมื่อเห็นใบหน้าและพฤติกรรมที่มีความสุขของลูกก็จะรู้สึกมีความสุขแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง เช่นเดียวกับเมื่อดวงวิญญาณที่กระหายน้ำได้รับน้ำแม้เพียงหยดเดียว เขาก็รู้สึกมีความสุขมาก ในทำนองเดียวกัน แม้แต่หยดเดียวของความสุขก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับดวงวิญญาณ ในทำนองเดียวกันลูกเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดหรือไม่? ลูกดวงวิญญาณบรรพบุรุษแต่ละคนสัมผัสได้ว่าตนเองเต็มไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดอยู่เสมอหรือไม่ หรือเพียงแค่บางครั้งเท่านั้น? สมบัติที่มีค่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญสลาย ผู้ประทานที่ให้สมบัติที่มีค่านั้นก็ไม่มีวันสูญสลาย และดังนั้นสมบัติที่มีค่าจึงควรคงอยู่อย่างไม่มีวันสูญสลาย เพราะไม่มีใครในทั้งวงจรรอบนอกจากลูกดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่จะได้รับความสุขทางจิตอย่างที่คุณได้ ความสุขทางจิตในเวลานี้ดำเนินต่อเนื่องไปอีกครั้งวงจรในรูปแบบของรางวัล ดังนั้นลูกมีความสุขหรือไม่? ลูกทุกคนมีความสุขหรือไม่? ลูกทุกคนยกมือขึ้นเพื่อสิ่งนี้ ดี ลูกมีความสุขอยู่เสมอหรือไม่? ความสุขของลูกเคยหายไปหรือไม่? บางครั้งมันหายไปหรือไม่? ลูกอยู่อย่างมีความสุข แต่มีความแตกต่างในการอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ ลูกอยู่อย่างมีความสุข แต่มีความแตกต่างในเปอร์เซ็นต์

บัพดาตามองเห็นใบหน้าของลูกๆทุกคนบนทีวีอัตโนมัติของท่าน แล้วท่านเห็นอะไร? วันหนึ่งลูกควรตรวจสอบชาร์ตความสุขของลูก ตลอดทั้งวันจากเวลาอมฤตจนถึงกลางคืน ความสุขของลูกยังคงอยู่ในเปอร์เซ็นต์เดิมหรือไม่? หรือมันเปลี่ยนไป? ลูกรู้วิธีตรวจสอบสิ่งนี้ใช่หรือไม่? ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เครื่องจักรที่แม่นยำมากสำหรับการตรวจสอบ ดังนั้นจงตรวจสอบและทำให้มันไม่สูญสลาย บัพดาตาได้ตรวจสอบความพยายามของลูกๆทั้งหมดในปัจจุบัน ลูกทุกคนกำลังเพียรพยายาม แต่ลูกบางคนก็ทำตามความสามารถของตนเอง และบางคนก็เพียรพยายามอย่างทรงพลัง ดังนั้น วันนี้ บัพดาตาได้ตรวจสอบสภาพของจิตใจของลูกๆทั้งหมด เพราะสิ่งหลักคือ "มานมานะบาฟ" ในแง่ของงานรับใช้เช่นกัน งานรับใช้ของจิตใจเป็นงานรับใช้ที่สูงส่งที่สุด ลูกพูดว่า: ผู้ที่เอาชนะจิตใจของตนเองได้คือผู้เอาชนะโลก ดังนั้น บัพดาตาจึงตรวจสอบสภาพจิตใจของลูก แล้วท่านเห็นอะไร? ลูกกลายเป็นนายของจิตใจและทำให้จิตใจทำงาน แต่บางครั้ง จิตใจของลูกทำให้ลูกทำงาน จิตใจของลูกจึงควบคุมลูก ดังนั้น บัพดาตาจึงเห็นว่าลูกมีความรักที่ลึกซึ้งกับจิตใจของลูก แต่จิตใจของลูกไม่ได้มีสมาธิและมั่นคง

ในปัจจุบัน จิตใจที่มั่นคงและมีสมาธิจะทำให้ลูกได้สัมผัสกับสภาพที่สม่ำเสมอ เมื่อสักครู่ บัพดาเห็นในผลลัพธ์ที่ลูกต้องการทำให้จิตใจของลูกมีสมาธิ แต่กลับเร่ร่อนในระหว่างนั้น พลังสมาธิจะทำให้ลูกได้สัมผัสกับสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าที่อะแวค จิตใจของลูกจะเร่ร่อนไปในสถานการณ์ที่ไร้ประโยชน์ ความคิดที่ไร้ประโยชน์ และการปฏิสัมพันธ์ที่ไร้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น บางคนไม่มีนิสัยที่จะนั่งนิ่งๆเลย แม้แต่ในทางกายภาพก็ตาม ในขณะที่บางคนมีนิสัยเช่นนั้น ดังนั้น เมื่อลูกสามารถทำให้จิตใจของลูกมั่นคงในที่ที่ลูกต้องการ ตามที่ลูกต้องการ และนานเท่าที่ลูกต้องการ นั้นเรียก

ว่าการที่มีจิตใจอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ พลังสมาธิและพลังของการเป็นนายจะทำให้คุณเป็นอิสระจากอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้รบรา ด้วยการมีพลังสมาธิ คุณสามารถสัมผัสกับการเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่ใช้ของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณจะสัมผัสสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องใช้ความพยายาม ด้วยการมีพลังสมาธิ คุณจะสัมผัสกับรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ คุณรักพ่อบราห์มา ดังนั้นการที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มาจึงหมายถึงการกลายเป็นเทวดานางฟ้า การใช้พลังสมาธิจะทำให้คุณมีความรัก ความเมตตาที่จะให้คุณประโยชน์ และทัศนคติที่เคารพทุกคนโดยอัตโนมัติ เพราะการมีความมั่นคงหมายถึงการมีสภาพของความเคารพตนเอง สภาพที่เป็นเทวดานางฟ้าคือความเคารพตนเองของคุณ คุณเห็นสิ่งนี้ในพ่อบราห์มาและลูกก็พูดถึงสิ่งนี้ด้วย คุณเห็นอะไรเมื่อเวลาของความสมบูรณ์พร้อมของท่านใกล้เข้ามาเรื่อยๆ? รูปเทวดาที่เดินและเคลื่อนไหว ท่านอยู่เหนือจิตสำนึกใดๆของร่างกายของท่าน ลูกเคยมีความรู้สึกถึงร่างกายหรือไม่? เมื่อท่านเดินอยู่ตรงหน้าลูก ลูกสามารถมองเห็นร่างกายหรือลูกเคยสัมผัสถึงรูปที่เป็นเทวดาหรือไม่? เมื่อท่านกระทำการ พูด ให้คำแนะนำ หรือให้ความจริงจังและความกระตือรือร้นแก่ผู้อื่น ท่านจะละวางจากร่างกายของท่าน ลูกได้รับประสบการณ์ของรูปแสงที่ละเอียดอ่อน ลูกพูดไม่ใช่หรือว่า ในขณะที่บราห์มาบาคำลังพูดอยู่นั้น ลูกรู้สึกราวกับว่าท่านกำลังพูดกับลูก แต่เหมือนกับว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นั่น? ท่านกำลังมองดูลูกอยู่ แต่สายตาของท่านเป็นทางจิต ไม่ใช่สายตาทางกายภาพ ท่านอยู่เหนือจิตสำนึกใดๆของร่างกายของท่าน เมื่อผู้อื่นไม่รู้ถึงจิตสำนึกใดๆของร่างกายด้วยเช่นกัน เมื่อพวกเขาเห็นรูปที่เป็นทางจิตวิญญาณของคุณ นั่นเรียกว่าอยู่ในรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าในขณะที่อยู่ในร่างกาย ให้มีประสบการณ์ของความพิเศษสุดในทุกสถานการณ์ในทัศนคติ สายตา และการกระทำของคุณ เมื่อท่านพูดก็รู้สึกละวางและมีความรักมาก ความรักในลักษณะที่มีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ในท่านเองเดียวกัน ลูกเองจำเป็นต้องสัมผัสประสบการณ์ในสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้า และให้ประสบการณ์นี้แก่ผู้อื่นด้วย เพราะถ้าไม่กลายเป็นเทวดานางฟ้า ลูกก็ไม่สามารถกลายเป็นเทพได้ เทวดานางฟ้าคือเทพ ดังนั้น บราห์มา ดวงวิญญาณอันดับหนึ่งได้ให้ประสบการณ์ของชีวิตที่เป็นเทวดาในชีวิตจริงในทางปฏิบัติของท่าน และท่านก็กลายเป็นรูปเทวดานั้น พร้อมกับรูปที่เป็นเทวดานั้น ลูกทุกคนต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้าเช่นกันและไปยังอาณาเขตสูงสุด สำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องใส่ใจต่อการทำให้จิตใจมั่นคง ทำให้จิตใจทำงานภายใต้คำสั่งของคุณ เมื่อลูกต้องทำอะไร ให้การกระทำเหล่านั้นกระทำด้วยจิตใจของคุณ หากลูกไม่ต้องการทำอะไรแต่จิตใจของคุณบอกว่าคุณต้องทำสิ่งนั้น นั่นไม่ใช่การเป็นนาย ในขณะที่ ลูกบางคนพูดว่า "ฉันไม่ต้องการทำสิ่งนั้น แต่มันก็เกิดขึ้น ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่มันเกิดขึ้นเอง ฉันไม่ควรทำสิ่งนั้น แต่มันกลับเกิดขึ้นเอง" นี่คือสภาพของการถูกควบคุมด้วยจิตใจของคุณ ลูกไม่ชอบสภาพเช่นนี้ใช่ไหม? ทำตามพ่อบราห์มา ลูกเห็นพ่อบราห์มาแล้ว ลูกมีประสบการณ์อะไรเมื่อท่านยืนอยู่เบื้องหน้าลูก? มีประสบการณ์ว่าเทวดายืนอยู่ตรงนั้น เทวดากำลังให้ดริชตีแก่ลูก ดังนั้น พลังสมาธิของจิตใจจะทำให้ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าได้อย่างง่ายดาย พ่อบราห์มาบอกลูกๆเช่นกันว่า จงกลับมาทัดเทียม พ่อชี้ว่ากล่าวว่าจะกลับมาไม่มีตัวตน และพ่อบราห์มากล่าวว่า จงกลายเป็นเทวดานางฟ้า แล้วลูกเข้าใจอะไร? บาบามมองเห็นผลลัพธ์อะไร? สมาธิของจิตใจของคุณขาดหายไป จิตใจของคุณท่องไปทั่วเป็นอย่างมากในระหว่างนั้น จิตใจก็เร่ร่อนไป ถ้ามันไปในที่ที่ไม่ควรไป ลูกจะเรียกว่าอะไร? ลูกจะเรียกว่าเร่ร่อนใช่ไหม? ดังนั้นจงเพิ่มพลังสมาธิของคุณให้มั่นคง ตั้งมั่นบนที่หนึ่งในสภาพของการเป็นนาย เมื่อตั้งมั่นแล้ว ก็อย่าได้ขุ่นมัวไม่พอใจ เมื่อลูกไม่ตั้งมั่น ลูกก็จะขุ่นมัวไม่พอใจ ดังนั้นจงตั้งมั่นอยู่บนที่หนึ่งของสภาพที่สูงส่งอันหลากหลาย สิ่งนี้เรียกว่าพลังสมาธิที่มีความมั่นคง สิ่งนี้โอเคไหม?

ลูกรักพ่อบราห์มาใช้ไหม? ลูกมีความรักมากแค่ไหน? มาก ลูกมีความรักมาก แล้วลูกให้อะไรแก่พ่อเพื่อเป็นการตอบแทนความรัก? พ่อก็รักลูกเช่นกัน และเหตุนี้เองลูกถึงรักท่าน แล้วลูกให้อะไรตอบแทน? การกลับมาทัดเทียมคือการตอบแทน อัจชะ

ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์ก็มาด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ดี มดุษันได้รับการประดับประดาด้วยลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์ มันกลายเป็นสากล ดุสิ เมื่องานรับใช้ของวิง(แผนก)ต่างๆเกิดขึ้นในมดุษัน เสียงจากสิ่งนั้นก็แพร่กระจายไปทุกหนแห่ง ลูกคงเคยเห็นแล้วว่าเสียงได้แพร่กระจายไปมากขึ้นในดวงวิญญาณที่มีคุณภาพ IP นับตั้งแต่เริ่มงานรับใช้ในอาชีพต่างๆ วาง VVIP ไว้สักพัก พวกเขาไม่มีเวลาเลย และลูกยังมีโปรแกรมใหญ่ๆอีกมากมาย เสียงก็แพร่กระจายจากคนเหล่านั้นเช่นกันเวลานี้ เดลีและกัลกัตตาจะทำเช่นนี้ใช่หรือไม่? พวกเขา กำลังวางแผนที่ดี พวกเขาพยายามอย่างดีด้วย ชาวอังกฤษมาถึงบัพดาตาอยู่เรื่อยๆ ให้เสียงจากเดลีไปถึงดินแดนต่างประเทศ พวกเขาสื่อกำลังทำอะไรอยู่? พวกเขาแค่ทำให้มันไปถึงบาร์ดให้เสียงมาจากต่างประเทศว่าโปรแกรมนี้เกิดขึ้นในเดลีและโปรแกรมนี้เกิดขึ้นในกัลกัตตา ให้เสียงจากต่างประเทศนี้มาถึงอินเดีย กุมภกรรณแห่งอินเดียจะถูกปลุกให้ตื่นโดยผู้คนจากต่างประเทศใช่หรือไม่? ชาวจากต่างประเทศมีความสำคัญมากกว่า เมื่อโปรแกรมเกิดขึ้นในบาร์ดและพวกเขาได้รับข่าวเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ เสียงจะแพร่กระจายออก

ไป ให้เสียงของบาร์ตออกไปต่างประเทศและให้เสียงจากต่างประเทศมาถึงบาร์ต นั่นจะสร้างผลกระทบ นี่เป็นสิ่งที่ดี โปรแกรมที่ลูกจัดนั้นก็ดี บัพดาดาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มาจากเดลีสำหรับความพยายามในความรักของพวกเขา ผู้ที่มาจากกัลกัตตาได้รับการแสดงความยินดีล่วงหน้าเช่นกัน เพราะเสียงดังจะได้ยินชัดเจนเมื่อความร่วมมือ ความรัก และความกล้าหาญ - ทั้งสาม - รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เสียงจะแพร่กระจาย ทำไมมันจะไม่แพร่กระจายล่ะ? เวลาที่ลูกที่มาจากสื่อต้องทำความมหัศจรรย์นี้ ทุกคนเห็นสิ่งนี้ในทีวี สิ่งนี้ถูกแสดงทางทีวี ไม่ควรมีเพียงแค่นี้ มันกำลังเกิดขึ้นในบาร์ต เวลาที่ ลูกต้องไปถึงดินแดนในต่างแดน ตอนนี ในปีที่ เราจะได้เห็นว่าคุณเฉลิมฉลองด้วยความกล้าหาญและพลังอันยิ่งใหญ่เพียงใดเพื่อให้เสียงนั้นแพร่กระจายไปทุกหนแห่ง บัพดาดาได้รับข่าวว่าดับเบิลพอรเนอริมีความจริงจังและความกระตือรือร้นมาก นี่เป็นสิ่งที่ดี เมื่อลูกพบกัน ลูกจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ผู้ที่ริเริ่มนั้นยอมท้อเทียมกับบราห์มา นี่เป็นสิ่งที่ดี ดังนั้น ดาดีก็มีความคิดเช่นกัน เป็นวิธีที่ดีในการทำให้ลูกไม่ว่างเว้นอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นสิ่งที่ดี เธอเป็นเครื่องมือ อัจชะ

ลูกทั้งหมดอยู่ในสภาพที่โบบินหรือไม่? สภาพที่โบบินคือสภาพที่รวดเร็ว สภาพที่เดินหรือสภาพที่ไต่ไม่ใช่สภาพที่รวดเร็ว สภาพที่โบบินคือสภาพที่รวดเร็วและทำให้ลูกมาเป็นหนึ่งได้ด้วย อัจชะ

ผู้เป็นแม่ทั้งหลายจะทำอย่างไร? ผู้เป็นแม่จงปลุกผู้ที่เท่าเทียมกันของลูก อย่างน้อยก็อย่าให้มีผู้เป็นแม่คนไหนที่เหลืออยู่ จะมาพร่าบ่นอีกเลย จำนวนของผู้เป็นแม่มักจะมากที่สุดเสมอ บัพดาดารู้สึกพอใจ และในกลุ่มนี้มีจำนวนมากพอประมาณ ของทุกกลุ่ม มีกุมารจำนวนมากพอประมาณที่เข้ามา ตอนนี กุมาร จงปลุกผู้ที่เท่าเทียมกันของลูก นี่เป็นสิ่งที่ดี กุมารควรแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ที่ว่า แม้แต่ในความฝัน พวกเขาที่ยังมั่นคงในความบริสุทธิ์ของตน บัพดาดาควรที่จะสามารถทำลายโลกได้ว่า: ลูกคือบราห์มากุมาร, กุมารเยาวชน ลูกคือกุมารสองเท่าใช่หรือไม่? ลูกคือบราห์มากุมาร และในทางกายภาพเช่นกัน ลูกคือกุมาร ดังนั้น ให้มีค่านิยมของความบริสุทธิ์ในทางปฏิบัติ ดังนั้น บาบาคควรสั่งให้ลูกตรวจสอบความบริสุทธิ์ของลูกใช่หรือไม่? บาบาคควรสั่งให้ทำหรือไม่? ท่านควรสั่งให้ทำหรือไม่? ลูกไม่ได้ยกมือขึ้นสำหรับสิ่งนี้ มีเครื่องจักรที่จะตรวจสอบสิ่งนี้ ความไม่บริสุทธิ์ไม่ควรจะมีแม้กระทั่งความกล้าที่จะเข้ามาในความฝันของลูก กุมารก็ควรเป็นเช่นเดียวกันด้วย กุมารหมายถึงกุมารที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา กุมารที่บริสุทธิ์ กุมารและกุมารต้องสัญญาต่อกับบัพดาดาว่า: เราทุกคนบริสุทธิ์มากจนไม่สามารถมีความคิด (ที่ไม่บริสุทธิ์) ใดๆแม้แต่ในความฝันของเราได้ และแล้วเมื่อมันจึงจะมีพิธีเฉลิมฉลองความบริสุทธิ์ของกุมารและกุมาริ ตอนนี้มี (ความไม่บริสุทธิ์) เล็กน้อย บัพดาดาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ต้องมีความไม่รู้ในเรื่องของความไม่บริสุทธิ์เพราะลูกได้เกิดใหม่แล้วใช่หรือไม่? ความไม่บริสุทธิ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาติของลูก นี่คือการเกิดของลูกที่ลูกได้ตายไปแล้วในขณะที่มีชีวิต การเกิดของลูกเป็นการเกิดที่บริสุทธิ์โดยผ่านปากของบราห์มา ดังนั้นกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของการเกิดที่บริสุทธิ์จึงมีความจำเป็น กุมารและกุมาริควรซัดธงนี้: เราบริสุทธิ์และเราจะเผยแพร่ชั้นสการ์ที่บริสุทธิ์ไปทั่วโลก ให้ท่องคตินี้ ลูกกุมาริได้ยินสิ่งนี้หรือไม่? ดูสิว่ามีกุมาริมากเท่าไร! ตอนนีเราจะมาดูกันว่ากุมาริเป็นผู้แพร่กระจายเสียงนี้หรือกุมารเป็นผู้แพร่กระจาย จงทำตามพอบราห์มา อย่าให้มีชื่อหรือร่องรอยของความไม่บริสุทธิ์ นี่คือการหมายของชีวิตบราห์มิน ผู้เป็นแม่ก็มีความไม่บริสุทธิ์เช่นกันเมื่อพวกเขาที่มีความผูกพันยึดมั่น ลูกผู้เป็นแม่ก็เป็นบราห์มินเช่นกันใช่หรือไม่? ดังนั้นสิ่งนี้จะต้องมีอยู่ในผู้เป็นแม่ ในกุมาริ ในกุมาร หรือแม้แต่กิงกุมารและกุมาริ บราห์มินหมายถึงดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ หากมีการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆ นั่นถือว่าเป็นบาปอันใหญ่หลวง การลงโทษสำหรับบาปนั้นรุนแรงมาก อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โอเค ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลา ที่จะมีสิ่งนี้เล็กน้อยอยู่เสมอ ไม่เลย นี่เป็นวิชาแรก ความใหม่คือความบริสุทธิ์ การดูหมิ่นที่พอบราห์มาได้รับนั้นเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ ลูกไม่สามารถแก้ตัวได้โดยพูดว่า อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้น อย่าได้ไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดามราช/ธรรมราชจะไม่ปล่อยบราห์มินคนใดเพียงลำพังในเรื่องนี้ ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นผู้ถูกตีคน ผู้รับใช้ หรือผู้ครองเรือน พอบราห์มาจะอยู่ข้างดามราช/ธรรมราชด้วย ดังนั้น กุมารและกุมาริ ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะอยู่ในมดขุ่นหรือที่ศูนย์ ความทุกข์ของเรื่องนี้ แม้แต่ในความคิดของลูก ก็เป็นความทุกข์และความเจ็บปวดอย่างยิ่ง ลูกร้องเพลงว่า "รักษาคใจให้บริสุทธิ์ รักษาร่างกายให้บริสุทธิ์" นี่คือการเพลงของลูกใช่หรือไม่? ดังนั้น เมื่อจิตใจของลูกบริสุทธิ์ ชีวิตของลูกก็บริสุทธิ์ อย่าเล่นๆ/อย่าสบายๆกับเรื่องนี้และพูดว่า "จะเป็นอะไรไปถ้าเราทำมันเล็กน้อย" มันไม่ใช่เล็กน้อย แต่มันมาก บัพดาดากำลังเตือนลูกอย่างเป็นทางการ ลูกจะไม่สามารถรอดพ้นจากสิ่งนี้ได้ ท่านจะนำสิ่งนี้มาพิจารณานำเข้ามาในบัญชีอย่างชัดเจนมาก ไม่ว่าจะป็นใครก็ตาม ดังนั้นจงระมัดระวัง ให้ความใส่ใจ! ลูกทุกคนฟังด้วยความใส่ใจหรือไม่? ฟังด้วยหูทั้งสองข้างที่เปิดออก อย่าให้มีการสัมผัสใดๆแม้กระทั่งผ่านทัศนคติของลูก ไม่ควรมีการสัมผัสใดๆแม้แต่ผ่านสายตาของลูก หากมันไม่ได้มีอยู่ในความคิดของลูก แล้วมันจะมีอยู่ในทัศนคติหรือสายตาของลูกได้อย่างไร? นี่เป็นเพราะเวลาที่จะกลับมาสมบูรณ์ เวลาที่จะ

กลับมาบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์กำลังใกล้เข้ามา เมื่อมีความไม่บริสุทธิ์นี้ มันก็เหมือนรอยตำบนกระดาษสีขาว อัจชะ ไม่ว่าจะลูกทุกคนจะมาจากที่ใด ขอแสดงความยินดีกับลูกๆทุกคนที่มาจากทุกหนแห่ง

อัจชะ จงทำให้จิตใจของลูกทำงานภายใต้คำสั่งของลูก ลูกต้องสามารถเชื่อมโยงจิตใจของลูกได้ทุกที่ที่ลูกต้องการในหนึ่งวินาที จิตใจของลูกต้องตั้งมั่นอยู่ที่นั่น ฝึกฝนแบบฝึกหัดนี้ อัจชะ ลูกๆ ในหลายๆสถานที่กำลังรับฟังบาบา พวกเขากำลังจดจําระลึกถึงบาบาและรับฟังท่านด้วย พวกเขามีความสุขที่ได้ยินสิ่งนี้เช่นกัน ในความเป็นจริง สิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ประทานความสุขให้กับลูกๆ

ถึงลูกๆทั้งหมดในทุกหนแห่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมบัติที่มีค่าอยู่เสมอ ถึงลูกๆผู้มีโชค ผู้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อโลกอยู่เสมอ ผู้มีใบหน้าที่มีความสุขและผู้ที่ทำให้ความสุขแม้เพียงหยดเดียวด้วยพฤติกรรมของพวกเขา ถึงลูกๆที่เป็นนายของจิตใจของตนเองอยู่เสมอ และผู้ที่ใช้พลังสมาธิควบคุมจิตใจของตนเอง และด้วยการเอาชนะจิตใจของตนเองจึงกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ถึงดวงวิญญาณบราห์มินที่บริสุทธิ์ที่สัมผัสถึงความพิเศษของชีวิตบราห์มินด้วยบุคลิกของความบริสุทธิ์ของพวกเขาอยู่เสมอ ถึงผู้ที่เป็นแสงและเบาสบายอย่างสม่ำเสมอและทำตามพอบราห์มาในชีวิตที่เป็นเทวดา ถึงลูกๆเช่นนั้นที่ทัดเทียมกับพอบราห์มา รัก ระลึกถึง และนมัสตจากบัพตาดา ถึงลูกๆ ทุกคนทุกหนแห่งที่กำลังรับฟังและจดจําระลึกถึงบาบา รัก และระลึกถึงอย่างมากมาย และพร้อมกับพรจากหัวใจ นมัสเต แต่ลูกทุกคน

**พร:** ขอให้ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์และประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งโดยการทำตามสคริปต์บาบา วิธีที่ง่ายดายที่จะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งคือการมองมาที่พอบราห์มาผู้เป็นดวงวิญญาณอันดับหนึ่ง แทนที่จะมองดูคนอื่นมากมาย ให้มองแค่คนนั้นและทำตามคนนั้นคนเดียว ทำให้มนตราที่ว่า "ฉันเป็นเทวดานางฟ้า" มั่นคง และความแตกต่างใดๆก็จะจบสิ้น แล้วเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มทำงานของคุณ และลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์ จากนั้นก็เป็นเทพและจุติลงมาในโลกใหม่ ดังนั้น การจะเป็นเทวดานางฟ้าที่สมบูรณ์หมายถึงการทำตามสคริปต์บาบา

**คติพจน์:** โชคของการได้รับความเคารพจากทุกคนหลอมรวมอยู่ในการสละทิ้งของความเคารพ

\*\*\* โอม ชานตี \*\*\*

**ด้วยจิตใจที่เต็มไปพลังของลูก จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาศ**

เช่นเดียวกับที่บัพตาดารู้สึกเมตตา ในทำนองเดียวกัน ลูกๆก็ต้องเป็น “นายผู้มีเมตตา” และด้วยทัศนคติของจิตใจและด้วยบรรยากาศของลูก จงให้พลังที่ลูกได้รับจากพ่อแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย เนื่องจากลูกต้องทำงานรับใช้โลกให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลาอันสั้น และลูกต้องทำให้ทุกคนรวมถึงวัตถุต่างๆบริสุทธิ์ จงทำงานรับใช้ด้วยความเร็วที่รวดเร็ว